



สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)



เมืองหลวง กรุงลอนดอน

ที่ตั้ง เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป มีพื้นที่ 243,610 ตร.กม. ลักษณะของประเทศมีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมฐานแคบ (ไม่รวมไอร์แลนด์เหนือ)



อาณาเขต

ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	ติดกับทะเลเหนือ
ทิศตะวันออกและทิศใต้	ติดกับช่องแคบอังกฤษ
ทิศตะวันตก	ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก สำหรับแคว้นไอร์แลนด์เหนือ มีพื้นที่ภาคพื้นดินติดกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์และมีทะเลไอริชกั้นระหว่างแผ่นดินใหญ่สหราชอาณาจักรกับแผ่นดินไอร์แลนด์เหนือ

ภูมิประเทศ ลักษณะของประเทศเป็นเกาะ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) บริเตนใหญ่ (Great Britain) ได้แก่ เกาะส่วนที่เป็นแคว้นอังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์ และ 2) ไอร์แลนด์เหนือ นอกจากนี้ ยังประกอบด้วย หมู่เกาะเล็ก ๆ ประมาณ 5,500 เกาะ โดยรอบ เช่น หมู่เกาะ Hebrides หมู่เกาะ Orkney และ Shetland หมู่เกาะ Wight หมู่เกาะ Scilly และหมู่เกาะ Anglesey

ภูมิอากาศ ค่อนข้างอบอุ่นมี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค.-พ.ค.) อุณหภูมิเฉลี่ย 10-15 องศาเซลเซียส มีฝนตกบ่อยครั้ง ฤดูร้อน (มิ.ย.-ส.ค.) อุณหภูมิเฉลี่ย 20-28 องศาเซลเซียส มีฝนตกประปราย ช่วงกลางวันจะยาวกว่าช่วงกลางคืน ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย.-พ.ย.) อุณหภูมิเฉลี่ย 15-17 องศาเซลเซียส มีฝนตกบ่อยครั้ง และ ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิเฉลี่ย -5 ถึง 7 องศาเซลเซียส มีหมอกและหิมะตกมากทางตอนเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก ส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ อากาศจะอบอุ่นกว่าภาคอื่นและมีฝนตกบ่อยครั้ง ช่วงเวลากลางวันสั้น

ประชากร 67,736,802 คน (ต.ค.2566) เพิ่มขึ้น 0.34%

รายละเอียดประชากร

ผิวขาว 87.7% เอเชีย 9.3% ผิวดำ 4% ผสม 2.9% อื่น ๆ 2.1%

อัตราส่วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปี) 16.91% วัยทำงาน (15-64 ปี) 64.03% วัยชรา (65 ปีขึ้นไป) 19.06% อายุขัยเฉลี่ย 82 ปี เพศชาย 80 ปี เพศหญิง 84 ปี อัตราการเกิด 11 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 9 คนต่อประชากร 1,000 คน

ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์หลากหลายนิกาย ได้แก่ แองกลิคัน โรมันคาทอลิก เพรสไบทีเรียน เมทอดิสต์ 59.5% อิสลาม 4.4% ฮินดู 1.3% ซิกข์ 0.8% อื่น ๆ 2% ไม่ระบุ 7.2% ไม่นับถือศาสนา 25.7%

ภาษาประจำชาติ ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ มีภาษาถิ่นที่ใช้ตามภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ ภาษาสกอต ภาษาเวลส์ ภาษาไอริช

การศึกษา งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา 4.2% ของ GDP



การก่อตั้งประเทศ สหราชอาณาจักรมีชื่อเต็มว่า สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ เป็นประเทศที่มีบทบาทนำด้านการเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และความก้าวหน้าทางวรรณคดีและวิทยาศาสตร์ จากการที่สหราชอาณาจักรมีดินแดนที่ประกอบขึ้นจากอดีตดินแดนอิสระ 4 แห่ง ได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ การรวมตัวเป็นอาณาจักรจึงใช้เวลานับ 1,000 ปี โดยอังกฤษและเวลส์รวมตัวกับสกอตแลนด์ อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2250 เป็นสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ (United Kingdom of Great Britain) ต่อมา เมื่อปี 2344 ได้ผนวกดินแดนทั้งหมดของเกาะไอร์แลนด์และจัดตั้งเป็นสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ (United Kingdom of Great Britain and Ireland)

การรวมตัวดังกล่าวก่อให้เกิดการต่อต้านจากชาวไอริชชาตินิยม ต่อมาชาวไอริชสามารถสถาปนารัฐเสรีไอร์แลนด์ (Irish Free State) เมื่อปี 2464 ซึ่งครอบคลุมอาณาเขตเกือบทั้งหมดของเกาะไอร์แลนด์ ยกเว้น 6 มณฑลทางตอนเหนือ เป็นจุดเริ่มต้นของการแยกตัวเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ของไอร์แลนด์เมื่อปี 2480 ไอร์แลนด์ได้จัดตั้งเป็นรัฐเอกราชมีชื่อเรียกว่า แอรา (Eire) และเปลี่ยนชื่อเป็นไอร์แลนด์เมื่อปี 2492 มีสถานภาพเป็นสาธารณรัฐอย่างเป็นทางการ และไม่สังกัดในเครือจักรภพ (Commonwealths of Nations) อีกต่อไป

อย่างไรก็ดี 6 มณฑลทางตอนเหนือในเขตอัลสเตอร์ (Ulster) หรือไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) ไม่ได้รวมตัวกับสาธารณรัฐ และยังคงเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ โดยมีชื่อเรียกรวมกันใหม่ว่า สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ในสมัยศตวรรษที่ 19 สหราชอาณาจักรได้แผ่ขยายอิทธิพลทั้งทางบกและทางทะเลทำให้มีเมืองขึ้นครอบคลุมพื้นที่ถึง 1 ใน 4 ของโลก แต่หลังจากประเทศได้รับความเสียหายจากสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง และการแยกตัวเป็นเอกราชของไอร์แลนด์ได้ อิทธิพลของสหราชอาณาจักรจึงลดทอนลงอย่างมาก

วันชาติ วันเสาร์ที่ 2 ของ มิ.ย.

การเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีกษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Unwritten Constitution) มีระบบการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ รัฐบาลกลางเป็นผู้ดูแลงานหลักเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เศรษฐกิจ การต่างประเทศ และการป้องกันประเทศ ทั้งนี้ สถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ กษัตริย์ทรงครองราชย์โดยความยินยอมพร้อมใจของรัฐสภา ปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ ที่ 3 ทรงเป็นประมุขของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพของชาติ

ฝ่ายบริหาร : นรม.เป็นหัวหน้ารัฐบาลและเป็นผู้แต่งตั้ง ครม. ปัจจุบัน นายริชี ซูแน็ก เป็นหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยม และ นรม. ในปี 2567 นายริชี ซูแน็ก จะยังต้องเผชิญความท้าทายหลายประการ ได้แก่

1) การออกจากสหภาพยุโรป (EU) หรือ Brexit ภายหลังจากสหราชอาณาจักรออกจาก EU อย่างเป็นทางการเมื่อ 1 ก.พ.2563 ทำให้ประสบปัญหาเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการระหว่างสหราชอาณาจักรกับประเทศสมาชิก EU เฉพาะอย่างยิ่งการตรวจลงตราบริเวณชายแดนไอร์แลนด์เหนือ และข้อพิพาทประมงกับฝรั่งเศส เบื้องต้นแม้จะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าใหม่ หรือแผนงานวินด์เซอร์ (Windsor Framework) กับ EU ได้ แต่สหราชอาณาจักรยังคงต้องขอความเห็นชอบจากทุกฝ่าย รวมถึงจากไอร์แลนด์เหนือ และออกมาตรการรองรับอื่น ๆ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาระยะเวลาในการดำเนินการหลายปี ขณะที่ข้อพิพาทเกี่ยวกับการจับสัตว์น้ำยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ และฝรั่งเศสยืนยันจะดำเนินการทางกฎหมายใน ม.ค.2567



2) เศรษฐกิจและงบประมาณ ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ อัตราเงินเฟ้อ ค่าครองชีพ และราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ยังคงเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไข ขณะเดียวกัน นโยบายด้านงบประมาณบางประการไม่สอดคล้องกับข้อเสนอของสมาชิกพรรครัฐบาลบางส่วน ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่เป็นเอกภาพภายในพรรค

3) นายริชี ซูแน็ก เคยให้คำมั่นเมื่อรับตำแหน่ง นรม. ว่า จะมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา 5 ประการภายในปี 2566 คือ ลดอัตราเงินเฟ้อครึ่งหนึ่ง ทำให้เศรษฐกิจเติบโต ลดหนี้ การลดเวลารอใช้บริการสุขภาพแห่งชาติ และหยุดเรือเล็กข้ามช่องแคบ แต่จนถึงปัจจุบันคำมั่นสัญญายังไม่บรรลุผล และอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งอาจต้องใช้เวลา และเป็นภาระผูกพันต่อเนื่องในปี 2567

4) ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของรัฐบาล นายริชี ซูแน็ก เคยถูกโจมตีเรื่องการจัดการเลือกตั้งสรรคในช่วงล็อกดาวน์ระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะที่ภริยาถูกโจมตีเรื่องการใช้กฎหมายเอื้อประโยชน์ส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง และอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของความเชื่อมั่นของรัฐบาลก่อนการเลือกตั้ง

ฝ่ายนิติบัญญัติ : ระบบ 2 สภา ได้แก่ สภาสูง (House of Lords) 618 ที่นั่ง และสภาผู้แทนราษฎร 650 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งวาระ 5 ปี พรรคอนุรักษนิยมเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากพรรคเดียว สัดส่วนการครองที่นั่งในสภาของพรรคอนุรักษนิยม ปัจจุบันอยู่ที่ 351 ที่นั่ง จากทั้งหมด 650 ที่นั่ง ขณะที่พรรคแรงงานมี 199 ที่นั่ง พรรคชาตินิยมสกอต (Scottish Nationalist Party-SNP) 43 ที่นั่ง พรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democrat) 15 ที่นั่ง พรรค Independence 16 ที่นั่ง พรรค Democratic Unionist Party (DUP) 8 ที่นั่ง และพรรคอื่น ๆ 18 ที่นั่ง ทั้งนี้ การเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปจะจัดใน ม.ค.2568

ฝ่ายตุลาการ : สภาสูงทำหน้าที่เป็นศาลอุทธรณ์สูงสุด และมีศาลสูงของอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ

พรรคการเมือง : ระบบหลายพรรค ที่สำคัญได้แก่ พรรคอนุรักษนิยม (Conservative) หรือพรรคขุนนาง (Tory Party/Tories) พรรคแรงงาน (Labour) พรรคชาตินิยมสกอต (Scottish Nationalist Party-SNP) และพรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democrat)

เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมผสมผสานกับการจัดระบบรัฐสวัสดิการ ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจ มีนโยบายเศรษฐกิจมุ่งให้บรรลุถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงและมีเสถียรภาพ ทำให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โอกาสการจ้างงานสูง อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศยุโรปที่เผชิญผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เฉพาะอย่างยิ่งราคาอาหารและพลังงาน อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น และเงินปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนค่าลง นอกจากนี้ภายหลังจาก Brexit ทำให้สหราชอาณาจักรยังมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการกับประเทศสมาชิก EU รวมถึงแรงงานจาก EU ยังประสบปัญหาในการขอวีซ่าเพื่อเข้ามาทำงานในสหราชอาณาจักร ส่งผลให้สหราชอาณาจักรประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ พลังงาน สินค้าอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ ปศุสัตว์ ทำให้สินค้าราคาแพงขึ้นและไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ผลผลิตการเกษตร : นม ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ชูการ์บีท มันฝรั่ง ผักกาดก้านขาว ข้าวโอ๊ต สัตว์ปีก เนื้อหมู และเนื้อวัว

อุตสาหกรรมหลัก : อุปกรณ์เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อัตโนมัติ อุปกรณ์สำหรับการเดินเส้นทางรถไฟ การต่อเรือ อากาศยาน ยานยนต์และชิ้นส่วนต่าง ๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร โลหะ เคมีภัณฑ์ ถ่านหิน ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ การผลิตอาหาร สิ่งทอ เสื้อผ้า และสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ



ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ : ถ่านหิน ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ เหล็ก ตะกั่ว สังกะสี ทองคำ ดีบุก หินปูน ยิปซัม ปูนขาว ทราาย ซิลิกา และหินชนวน

สกุลเงิน ตัวย่อสกุลเงิน : ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

อัตราแลกเปลี่ยนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ : 1 GBP : 1.21 ดอลลาร์สหรัฐ (ต.ค.2566)

อัตราแลกเปลี่ยนต่อ 1 บาท : 1 GBP : 44.10 บาท (ต.ค.2566)

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปี 2566)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) : 3,330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 0.5%

รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี : 48,901 ดอลลาร์สหรัฐ

แรงงาน : 36,670,000 คน

อัตราการว่างงาน : 4.2%

อัตราเงินเฟ้อ : 6.7% (ต.ค.2566)

ดุลบัญชีเดินสะพัด: ขาดดุล 121,961 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าการส่งออก : 36,660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกสำคัญ : โลหะมีค่า น้ำมันดิบ เครื่องจักร ยาและเวชภัณฑ์ รถยนต์

มูลค่าการนำเข้า : 55,950 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้าสำคัญ : รถยนต์ ยาและเวชภัณฑ์ แก๊ส โลหะนอกกลุ่มเหล็ก น้ำมันดิบ

คู่ค้าสำคัญ : สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ไอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ จีน และฝรั่งเศส

การทหาร งบประมาณด้านการทหารปี 2566 คิดเป็นมูลค่า 2.1% ของ GDP มีกำลังพล 134,530 นาย (ทบ. 75,710 นาย ทร. 25,640 นาย และ ทอ. 33,180 นาย) กำลังพลสำรอง 55,640 นาย

สถานการณ์ด้านความมั่นคง

- 1) ปัญหาการก่อการร้ายจากกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงและกลุ่มแนวคิดขวาจัด รวมถึงการจัดการกับพลเมืองสหราชอาณาจักรที่เข้าร่วมกับกลุ่ม Islamic State (IS) และต้องการเดินทางกลับประเทศ
- 2) ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์และการก่อการร้ายทางไซเบอร์
- 3) ภัยคุกคามจากรัสเซียและจีน โดยเฉพาะการจารกรรมข้อมูลข่าวสาร
- 4) การขยายอิทธิพลทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหารในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ ที่สำคัญ คือ สมาชิกผู้ก่อตั้ง UN สมาชิกถาวรของ UNSC, IMF, OECD, NATO, AIIB, G-20 และ G-8

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สหราชอาณาจักรกำหนดเป้าหมายเป็นมหาอำนาจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Superpower) อย่างน้อยให้อยู่ในลำดับที่ 3 ของโลก และเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและการวิจัย ภายในปี 2573 โดยเน้นด้านไซเบอร์และอวกาศเป็นพิเศษ รัฐบาลสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งด้านพลเรือนและการทหาร ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ



การกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนา รวมถึงส่งเสริมการถ่ายทอดและอำนวยความสะดวก การเข้าถึงเทคโนโลยี สหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงในหลายสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอวกาศและการบิน

การขนส่งและโทรคมนาคม ด้านการขนส่ง ท่าอากาศยาน 460 แห่ง ท่าอากาศยานนานาชาติหลักที่สำคัญคือ ท่าอากาศยาน Heathrow และท่าอากาศยาน Gatwick ในกรุงลอนดอน เส้นทางรถไฟ 25,750 กม. ถนน 394,450 กม. เส้นทางสัญจรทางน้ำ 7,600 กม. ด้านโทรคมนาคม สหราชอาณาจักรตั้งเป้าจะเป็นประเทศที่มีเครือข่ายไฟเบอร์เต็มรูปแบบในปี 2576 และส่งเสริมการแข่งขันด้านเครือข่ายโทรคมนาคม โดยมี Office of Telecommunications (OFTEL) เป็นหน่วยงานควบคุมดูแลอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี 5G ทำให้ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าทั้งระบบภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยี 5G ใช้ระบบสายเคเบิลใต้ดิน เส้นใยแก้วนำแสงย่านความถี่ไมโครเวฟ และระบบสายเคเบิลใต้ทะเลเชื่อมโยงทั่วยุโรปกับเอเชีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และสหรัฐฯ รวมทั้งมีสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน ได้แก่ สถานีดาวเทียมของ Intelsat 10 แห่ง (บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก 7 แห่ง และมหาสมุทรอินเดีย 3 แห่ง) ของ Inmarsat 1 แห่ง (แถบมหาสมุทรแอตแลนติก) และ Eutelsat 1 แห่ง มีโทรศัพท์พื้นฐานให้บริการ 32 ล้านเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 79 ล้านเลขหมาย รหัสโทรศัพท์ +44 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อปี 2563 คิดเป็น 95% ของจำนวนประชากร รหัสอินเทอร์เน็ต .uk

การเดินทาง สายการบินตรงกรุงเทพฯ-ลอนดอน มี 2 สายการบิน คือ EVA Airways และการบินไทย ระยะเวลาการบินประมาณ 11 ชม. 30 นาที-12 ชม. 50 นาที เวลาที่สหราชอาณาจักรช้ากว่าไทย 6 ชม. ในหัวงปลาย มี.ค.-ปลาย ต.ค. และ 7 ชม. ในหัวงปลาย ต.ค.-ปลาย มี.ค. เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว <https://www.visitbritain.com/us/en> การเดินทางเข้าประเทศต้องขอรับการตรวจลงตรา ผู้ถือหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักรได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน (จำกัดจำนวน 2 ครั้ง ต่อปีปฏิทิน)

สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม

- 1) การจัดการความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างสหราชอาณาจักรกับ EU หลังจาก Brexit โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางการค้าและหลักการเคลื่อนย้ายเสรีของพลเรือน เงินทุน สินค้า และแรงงาน
- 2) การคลี่คลายปัญหาความแตกแยกภายในประเทศ โดยเฉพาะสกอตแลนด์ที่ต้องการจัดลงประชามติรอบใหม่เพื่อแยกตัวเป็นเอกราชจากสหราชอาณาจักร และการฟื้นตัวของกลุ่มหัวรุนแรงในไอร์แลนด์เหนือ
- 3) การเป็นเป้าหมายก่อการร้ายโดยกลุ่มสุดโต่งทางศาสนาและกลุ่มชาวยิว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ปาเลสไตน์
- 4) บทบาทของสหราชอาณาจักรในเวทีการเมืองและการค้าระหว่างประเทศหลังจาก Brexit รวมถึงบทบาทในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกและตะวันออกกลาง
- 5) การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน และบทบาทการให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณและยุทธโธปกรณ์แก่ยูเครน
- 6) การสร้างบทบาทนำของสหราชอาณาจักรในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก
- 7) เสถียรภาพของการเมืองภายในประเทศ และแนวโน้มการเลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักร ใน ม.ค.2568





ความสัมพันธ์ไทย-สหราชอาณาจักร

สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อ 18 เม.ย.2398 ความสัมพันธ์ดำเนินไปอย่างราบรื่นและแน่นแฟ้นทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี มีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอ การเยือนครั้งล่าสุดของฝ่ายไทย คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ระหว่าง 4-7 พ.ค.2566 ฝ่ายสหราชอาณาจักร เซอร์ เกรแฮม เบรดี (Sir Graham Brady) สมาชิกสภาสามัญพรรคอนุรักษนิยม/ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร-ไทย (All-Party Parliamentary Group: APPG) เดินทางเยือนไทย เมื่อ 18 ก.ย.2566 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภาสหราชอาณาจักร โดยได้เข้าพบนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และนายภูมิธรรม เวชยชัย รอง นรม.

ด้านการค้า เมื่อปี 2566 สหราชอาณาจักรเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 22 ของไทย และอันดับ 4 ของไทยในยุโรปรองจากเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ มูลค่าการค้าไทย-สหราชอาณาจักร ห้วง ม.ค.-ก.ย.2566 อยู่ที่ 177,417 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 109,169 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้า 68,248 ล้านบาท ไทยได้เปรียบดุลการค้า 40,922 ล้านบาท

สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ ไม้แปรรูป รถยนต์และส่วนประกอบ ชิ้นส่วนอากาศยาน อัญมณีและเครื่องประดับ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง สินค้านำเข้าสำคัญจากสหราชอาณาจักร ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องดื่ม น้ำแร่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรม ยานพาหนะ และเครื่องมือการแพทย์

ด้านการท่องเที่ยว ห้วง ม.ค.-ก.ย.2566 มีนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเดินทางมาไทยรวม 563,235 คน เพิ่มขึ้นกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรเมื่อปี 2565 ที่ 231,351 คน ซึ่งมีจำนวนมากเป็นอันดับ 2 ของยุโรป รองจากรัสเซีย ทั้งนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้นมาจากปัจจัยหลัก 3 ประการคือ 1) สายการบินประเภทเที่ยวบินต่อเครื่อง (indirect flight) เพิ่มจำนวนเที่ยวบินไปยังประเทศไทย 2) การยกเลิกมาตรการคัดกรองการเดินทาง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวมีความมั่นใจและตัดสินใจกลับมาเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และ 3) ประเทศไทยยังมีความโดดเด่นในเรื่องของความคุ้มค่าของราคา

จำนวนคนไทยในสหราชอาณาจักร ห้วง ต.ค.2565-มี.ค.2566 ประมาณ 49,388 คน

ด้านการศึกษา มีความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในทุกระดับ โดย British Council (ประเทศไทย) เป็นหน่วยงานหลักของสหราชอาณาจักรที่ประสานโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาต่าง ๆ กับหน่วยราชการของไทย

ข้อตกลงสำคัญ : ความตกลงว่าด้วยการบริการทางอากาศ (10 พ.ย.2493 แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ 28 ต.ค.2520 และ มิ.ย.2522) ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (28 พ.ย.2521) อนุสัญญาว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีที่เก็บจากเงินได้ (18 ก.พ.2524) ความตกลงว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (22 ม.ค.2533) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งกำลังบำรุง (30 มี.ค.2536) การแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา (10 ก.ย.2540)





นายริชิ ซุนแน็ก
(Rishi Sunak)

ตำแหน่ง	นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร
เกิด	12 พ.ค.2523 (อายุ 44 ปี/ปี 2567) ที่เมืองเซาแทมป์ตัน เติบโตในครอบครัวผู้อพยพเชื้อสายอินเดียจากแอฟริกาตะวันออกที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในสหราชอาณาจักร เป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง 3 คน บิดาชื่อ นาย Yashvir Sunak เป็นแพทย์เวชปฏิบัติ มารดาชื่อ นาง Usha Sunak เป็นเภสัชกรร้าน Sunak Pharmacy ในเมืองเซาแทมป์ตัน
ศาสนา	ศาสนาฮินดู และไปวัดทุกสัปดาห์
สถานภาพ	สมรสกับนางอักษตา มูร์ติ (Akshata Murthy) เมื่อปี 2552 มีบุตรสาว 2 คน
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี ด้านปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ จากวิทยาลัยลินคอล์น มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด - ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (ได้รับทุนการศึกษา Fulbright)
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2544-2547 - นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจที่วาณิชธนกิจ Goldman Sachs ปี 2549 - ทำงานที่บริษัทจัดการกองทุน the Children's Investment Fund Management ปี 2552 - ทำงานที่บริษัทจัดการกองทุน Theleme Partners ปี 2556-2558 - ผู้อำนวยการบริษัทด้านการลงทุน Catamaran Ventures ของบิดาภรรยา
ประวัติทางการเมือง	<ul style="list-style-type: none"> 7 พ.ค.2558 - ส.ส.เซตริชมอนด์ มณฑลยอร์กเชียร์ 9 ม.ค.2561-24 ก.ค.2562 - รรมช.คลัง ในรัฐบาลของนางเทเรซา เมย์ 24 ก.ค.2562-5 ก.ค.2565 - รรมว.คลัง ในรัฐบาลของนายบอริส จอห์นสัน 24 ต.ค.2565-ปัจจุบัน - นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยม



ข้อมูลที่น่าสนใจ

- นายชูเน็ก ได้รับการวิจารณ์ว่ามีภาพลักษณ์แบบคนชั้นสูง จึงอาจไม่เข้าใจปัญหาของประชาชนที่มีรายได้น้อย อีกทั้งมีสถานะผู้ถือกรีนการ์ดของสหรัฐฯ ทำให้ต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นนอกสหรัฐฯ ซึ่งนายชูเน็ก ยืนยันว่า ยื่นภาษีระหว่างที่ยังถือกรีนการ์ดอยู่ ก่อนจะยกเลิกสถานะดังกล่าวเมื่อเข้ารับตำแหน่ง รมว.คลัง
- นางอักษตา มูรติ ภริยา เป็นลูกสาวของนาย N.R. Narayana Murthy มหาเศรษฐีชาวอินเดีย เจ้าของบริษัทด้านเทคโนโลยี Infosys ทำให้นายชูเน็ก ได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองที่รวยที่สุดของสหราชอาณาจักร และติดอันดับบุคคลร่ำรวยที่สุด 250 คนแรกของประเทศจากการจัดอันดับของ Sunday Times Rich List ซึ่งประเมินทรัพย์สินทั้งคู่ที่ 730 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง โดยสื่อต่างประเทศคาดการณ์ว่า นายชูเน็กและภริยามีทรัพย์สินมากกว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ถึง 2 เท่า
- เมื่อปี 2563 เกิดกระแสวิจารณ์ว่า นายชูเน็ก ไม่ได้ยื่นแจ้งทรัพย์สินของภริยา ซึ่งอาจเข้าข่ายละเมิดกฎหมาย แต่เมื่อปี 2565 มีการตรวจสอบภายหลังพบว่านายชูเน็ก ไม่ได้ละเมิดกฎเกณฑ์ภาษีของสหราชอาณาจักร แต่ประเด็นดังกล่าวยังถูกหยิบยกมาโจมตีเป็นระยะ
- ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



ประมุขและคณะรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร

ประมุข	Charles III
ประธานองคมนตรีและประธานสภาผู้แทนราษฎร นรม.	Penny Mordaunt
รอง นรม.	Rishi Sunak
รมว.สวัสดิการสังคม	Oliver Dowden
รมว.แห่งสหภาพ	Rishi Sunak
รมว.กระทรวงการคลัง	Rishi Sunak
รมว.กระทรวงการต่างประเทศ เครือจักรภพ และ การพัฒนา	Jeremy Hunt
รมว.กระทรวงมหาดไทย	David Cameron
รมว.กระทรวงกลาโหม	James Cleverly
รมว.กระทรวงยุติธรรม	Grant Shapps
รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี	Alex Chalk
รมว.กระทรวงปรับปรุงที่อยู่อาศัย การเคหะ และชุมชน	Michelle Donelan
รมว.กระทรวงสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์	Michael Gove
รมว.กระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบท	Victoria Atkins
รมว.กระทรวงธุรกิจและการค้า	Steve Barclay
รมว.กระทรวงความมั่นคงทางพลังงาน และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์	Kemi Badenoch
รมว.กระทรวงการทำงานและบำนาญ	Claire Coutinho
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ	Mel Stride
รมว.กระทรวงคมนาคม	Gillian Keegan
รมว.กระทรวงวัฒนธรรม สื่อมวลชน และกีฬา	Mark Harper
รมว.กระทรวงกิจการไอร์แลนด์เหนือ	Lucy Frazer
รมว.กระทรวงกิจการสกอตแลนด์	Chris Heaton-Harris
รมว.กระทรวงกิจการเวลส์	Alister Jack
	David T C Davies

